



Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư : aphancao@videotron.ca

WEB: WWW.VOVIWEB.ORG

Số 449

ngày 15 tháng 2 năm 2004

Tờ báo hằng tuần **ĐIỂN KHÍ PHÂN GIẢI** dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Tâm Thanh

*Tâm thanh bình đẳng qui đường tiến
Sắc sắc tương giao thanh trược tiến
Biến đổi vô cùng pháp pháp xuyên
Hành thông tự đạt pháp phân huyền*

Kính bái,

Vĩ Kiên

Mục Bé Tám từ 07/12/03 đến 13/12/03

Copyright 2003 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Association of Canada. All rights reserved.

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường

- 1) Thiên xích liên hệ từ đâu đến đâu?
- 2) Sự tiến hóa vô cùng từ đâu đến đâu?
- 3) Vô cùng là nơi nào?
- 4) Thanh tịnh đời đời để làm gì?
- 5) Làm sao thanh tịnh đời đời được?
- 6) Tha nhân là gì?
- 7) Tại sao phải thương người khác họ?

<p>1) Niagara Fall 07-12-03 7:35AM <i>Hỏi: Thiên xích liên hệ từ đâu đến đâu?</i></p> <p>Đáp: Thừa thiên xích điển quang liên hệ từ trung tim bộ đầu đến trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ đến thanh giới</p> <p>Kệ: <i>Nguyên lý sanh tồn vẫn giải phân Qui nguyên thiên giác chuyển khai tầng Thân tâm ổn định qui giềng mối Pháp giới phân minh tự tiến lần</i></p>	<p>2) Niagara Fall 08-12-03 3:12AM <i>Hỏi: Sự tiến hóa vô cùng từ đâu đến đâu?</i></p> <p>Đáp: Thừa sự tiến hóa từ trung tim bộ đầu cho đến vô cùng sáng suốt</p> <p>Kệ: <i>Nguyên lý thâm sâu tự tiến hành Giải phân mê chấp tự hành thanh Khai thông trí tuệ đồng thanh giác Cảm thức chính mình tự hướng thanh</i></p>
<p>3) Markham 09-12-03 1:56AM <i>Hỏi: Vô cùng là nơi nào?</i></p> <p>Đáp: Thừa vô cùng là nơi thanh tịnh đời đời</p> <p>Kệ: <i>Vô cùng sáng suốt khắp nơi nơi Chuyển hóa thâm sâu đến nơi Trời Qui hội tình người chung một gốc Thành tâm thực hiện hướng về Trời</i></p>	<p>4) Markham 10-12-03 6:19AM <i>Hỏi: Thanh tịnh đời đời để làm gì?</i></p> <p>Đáp: Thừa thanh tịnh đời đời để độ tha nhân</p> <p>Kệ: <i>Độ tha tại thế rất cần chiếu Ban chiếu tình thương chuyển chiếu thông Độ thức chính mình tự cảm lòng Thành tâm cứu độ chuyển khai vòng</i></p>
<p>5) Markham 11-12-03 7:17AM <i>Hỏi: Làm sao thanh tịnh đời đời được?</i></p> <p>Đáp: Thừa hành pháp đều đều sẽ đạt tới thanh tịnh</p> <p>Kệ: <i>Qui nguyên thiên giác tự khai minh Thanh tịnh khai minh rõ tiến trình Pháp giới phân minh đường chánh đạo Càn khôn qui một rõ hành trình</i></p>	<p>6) Markham 12-12-03 8:20AM <i>Hỏi: Tha nhân là gì?</i></p> <p>Đáp: Thừa tha nhân là người đưng khác họ</p> <p>Kệ: <i>Tha nhân khác họ vẫn thương nhớ Quý tưởng Trời cao uyển chuyển thờ Tâm đạo vui bàn không cách biệt Một lòng khai triển tiến từ giờ</i></p>
<p>7) Markham 13-12-03 9:36AM <i>Hỏi: Tại sao phải thương người khác họ?</i></p> <p>Đáp: Thừa người đưng khác họ mà chung sống một quả địa cầu</p> <p>Kệ: <i>Càn khôn qui một chẳng ôm sâu Giải tỏa thâm sâu rất nhiệm mầu Tiến hóa không ngừng sau kích động Thành tâm hành pháp chuyển khai lòng</i></p>	

THƯ TỪ LAI VĂNG

C T, ngày 14/12/1999

Thầy kính mến,

Con kính gửi ít hàng đến thăm Thầy và kính chúc Thầy luôn được an khang để điều dắt chúng con trên con đường tu học.

Từ lúc con được gặp Thầy nhân dịp con đến Mỹ và nhận được những sự chỉ giáo của Thầy, con vẫn tiếp tục luyện tập nhưng chưa được tinh tiến và dứt khoát. Con xin hứa với Thầy con sẽ cố gắng hơn nữa để xứng đáng với những lời chỉ giáo của Thầy, và được dịp gần gũi Thầy nhiều hơn dù trong tâm thức.

Trong một hội nghị tại Mỹ, theo sự chỉ dẫn của Thầy, con đã có dịp trình bày "Niệm Lục Tự Di Đà" và kết quả đã tạo ra được sự rung động ở nhiều người, điều này chứng tỏ sức mạnh ở phương pháp hành thiền của chúng ta.

Con kính mong tiếp tục nhận được những sự chỉ giáo của Thầy và kính xin Thầy giúp đỡ cho các con của con được sớm thức giấc để đi theo con đường tu học. Con tin tưởng con sẽ được gặp lại Thầy và sẽ xứng đáng hơn với những gì Thầy đã dạy chúng con.

Thầy cho con kính gửi lời thăm các bạn và kính chúc các bạn luôn an khang và tinh tấn.

Con,

C B L

FV, ngày 20/1/2000

B L,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 14/12/1999 được biết con vẫn được bình an và tu tiến. Trên đường dài tu học, con sẽ chiêm nghiệm được sự huyền diệu của Trời Phật đã an bài. Từ quang vẫn quang chiếu khắp nơi nơi. Tình Trời lúc nào cũng sống động và tận độ quần sanh.

Con đang ở trong ngành nông nghiệp liên hệ với điện năng của Trời Đất là vô cùng. Cần thực hành để tăng trưởng điện năng sẵn có từ tâm lẫn thân liên hệ với Càn Khôn Vũ Trụ không ngừng nghỉ. Cần phát triển điển khí thì bài vở sẽ được thông suốt và dẫn giải mạch lạc hơn. Từ trường tham thiền nhập định của con càng ngày sẽ càng nói rộng hơn thì con sẽ cảm thấy được sự vi diệu của Trời Phật.

Chúc con vui hành trong thanh tịnh.

Quý thương,

*Lương Sĩ Hằng
Vĩ Kiên*

THÔNG BÁO VỀ BỘ VIDEO ĐẠI HỘI ĐẠI ĐỒNG TU TIẾN SẮP PHÁT HÀNH:

VO-VI Multimedia Communication xin thông báo cùng quý bạn đạo nào muốn sưu tầm lại hình ảnh lưu niệm của những ngày đại hội Đại Đồng Tu Tiến 2003 tại San Francisco.

- Bộ video đại hội 2003 gồm 6 cuốn, giá ủng hộ: 25US\$ + cước phí.
- Bộ DVD (6 DVD) giá ủng hộ: 35US\$ + cước phí

Các đại diện thiện đường hay bạn đạo có thể đặt số lượng video hay DVD bằng cách liên lạc với:

- Tại Âu Châu: order gửi về email: tri.dong@t-online.de
Điện thoại tại
Nhà: +(0) 6109 - 375319
Số: +(0) 6196 - 914602
- Tại Bắc Mỹ và Úc Châu: order gửi về email: vovimedia@yahoo.com
Điện thoại tại Bắc Mỹ: 1-877-FOR-VOVI

Tất cả chi phiếu xin gửi về địa chỉ :

VO-VI Multimedia Communication
PO Box 1324,
Dallas, TX 75374-1324

Check payable to: VO-VI Multimedia Communication

THƠ

PHÁP LÝ VÔ VI KHHBPP

PHÁP Thiên Diệu Pháp VôVi
LÝ Chơn khai triển Đạo Đồi Song Tu
VÔ Không Siêu Thức Huyền Vi
VI nhỏ Không chấp thấp cao Không còn
KHOA Tâm Điện Phật Di Đà
HỌC thanh giải trước phá lần giải mê
HUYỀN Cơ Khoa Học Thần Y
BÍ truyền Lục Tự Điển Tâm khai vòng
PHẬT Linh hiện tánh tâm từ
PHÁP Trời Tận Độ độ tha gián trần
Dạy người lý đạo quân bình
Tu Tâm Sửa Tánh lánh xa Thất Tình
Thực Hành Tự Giác Tự Minh
Ánh Đăng Soi Sáng Chiếu Tâm người hiền
Kính Bái
Nguyễn Hồng Đức Đan Mạch.10.02.2004

MUỐN TU PHẢI THIÊN

Muốn tu phải “Thiên” – đừng lý luận
Phải dẫn thân nghịch thuận – Đạo Đồi
Thiên Vô Vi – điển pháp sáng ngời
Khử trước – Tâm thanh đời thượng đẳng
Chấn động lực thức Tánh nội khai
Không quán tưởng – ngoại lai, ức chế
Thức trực giác – Điển thể hiển linh

Sống – hồn nhiên tự tin nơi mình

Ba pháp bảo – Thiên trình tiến hóa
Không già, trẻ, cao, hạ biệt phân
Luôn năng động tinh thần tươi trẻ
Luôn trao dồi sức khỏe tâm linh

Hạnh Nhẫn Nhục – Nghiệp sinh hóa giải
Tham, sân, si, dục, ái, giác mình
Tâm, Thân, bình – thế giới đều bình
Tự cứu mình – Cứu vạn linh cùn khổ.

HUỆ TÂM - Thủ-Đức, 01/2004

=====

QUI KHÔNG

Dấn thân trong cõi trần hồng
Ruổi rong phiêu bạt truy tông Thiên Môn
An vui nhập thế sinh tồn
Gìn lòng tu học giúp Hồn thẳng hoa
Oan gia nghiệp chướng ta bà
Nguyện lo tu giải hiệp hòa Chơn Như
Vun bồi Hạnh Đức Bi Từ
Ô trước thanh lọc tâm tư nhẹ nhàng
Vượt qua tạm cảnh thế gian
Im lìm nhập định thẳng đàng Qui Không

THIÊN TÂM - HCM, 28-01-2004

CÙNG TU

Tu để tránh sai lầm lỡ bước
Phải noi theo người trước mà đi
Cùng nhau hành pháp Vô Vi
Thân tâm thanh nhẹ từ bi độ đời

Tu để giữ trọn lời nhớ Phật
Giữ cho mình thành thật mọi người
Không nên để chúng chê cười
Làm tròn Đạo Hạnh của người Vô Vi

Tu là sửa những gì sai quấy
Để sáng tâm chọn lấy lối về
Cho dù lắm việc khen chê
Lo tu đặng chọn đường về đẹp tươi

Tu là việc của người xuống thế
Nhờ có Tu mới vẹn mọi bề
Lo xong bài học khen chê
Rồi sau mới đặng đường về bên Cha

Tu nào phải tránh xa động loạn
Phải sửa mình để chọn bước đi
Không tham cũng chẳng Sân si
Dọn mình như Phật mới đi đặng bền

Tu còn kính người trên kẻ dưới
Tu cho mình là được mọi người
Ngày đêm lo giữ nụ cười
Thân tâm thanh nhẹ trọn mười điều răn

Tu để khỏi lãng nhãng việc thế
Đừng để cho bê trễ công phu
Nhờ tu phá án mây mù
Là ta thoát đặng ngục tù tối tăm

Tu là tránh sa hầm rớt nước
Giới luật tu làm thước đo đường
Nhờ tu thoát được vô thường
Người tu mới đủ tình thương độ đời

Tu biết được việc đời giả tạm
Làm người tu không bám lợi danh
Muốn cho đạt lý phải hành
Con đường chư Phật sẵn dành bấy lâu

Tu đến đáp ân sâu nghĩa nặng
Độ mẹ Cha lên thẳng tòa sen
Trí tâm sáng suốt như đèn

Cùng về đất Phật sống quen với Trời

Tu phải giữ trọn đời chơn chánh
Phải cẩn ngôn để tránh họa sau
Nói lời hiền dịu thanh tao
Tạo nhiều phước đức về sau cho mình

Tu phải hiểu cả tình lẫn lý
Phải giữ luôn tinh khí cho bền
Đây là cửa quý Bề trên
Ta nên giữ lấy mới lên Thiên Đàng

Tu chẳng được ngang tàng bướng bỉnh
Phải luôn nghe tôn kính người trên
Đó là xây móng đắp nền
Tạo cho đức hạnh vững bền về sau

Tu cũng chẳng tự cao khóat lác
Cũng đừng nên nộ nạt một ai
Điều này rõ thật là sai
Mình nên thấy đó bỏ ngay chớ làm

Tu thì chớ tham lam vật chất
Những thứ này sẽ mất chẳng còn
Rán hành cho nghiệp đặng tròn
Công thành danh mãn vương tròn chớ lo

Tu là tạo dựng kho Đạo Đức
Chứa đủ đầy mọi thứ Trời ban
Đem dùng mới thật vinh sang
Của này chẳng mất rõ ràng bền lâu
Tu hiểu lý thâm sâu vi diệu
Biết để sau tự liệu cho mình
Phá tan màn lưới vô minh
Tâm khai huệ mở tâm linh tròn đầy

Tu chẳng phải làm Thầy ai cả
Người biết tu phạm ngã sửa luôn
Mới mong về được cõi nguồn
Không còn khổ cảnh vui buồn thế gian
Tu nào kể vinh sang phú quý
Đem từ bi bố thí cho đời
Góp phần xây dựng nơi nơi
Gương lành soi sáng kịp thời mà đi
Cùng tất cả dự thi tại thế
Ráng tu hành mở huệ rõ thông
Bỏ mê, phá chấp sửa lòng
Hướng về Phật Quốc ước mong tròn đầy

Đồng nai 10/02/2004 - Thanh Sử (T/V TLTC)

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN

1) Xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho Bác Võ Văn Gân, thân phụ của bạn đạo Võ Hồng Tâm, đã từ trần vào ngày 8 tháng 2 năm 2004, hưởng thọ 78 tuổi, được sớm siêu thăng tịnh độ.

2) Xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho Cụ Dư Thị Nói, là bà nội của bạn đạo Lý Ngọc Dung, đã từ trần vào ngày 3 tháng 2 năm 2004, tại Sóc Trăng, Việt Nam, hưởng thọ 93 tuổi, được sớm siêu thăng tịnh độ.

Thành thật cảm ơn quý đạo hữu,
Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California

BẠN ĐẠO VIẾT

Nhất Nguyên

Thầy nói “đạo không đúng không sai, không tốt không xấu”. Những linh hồn từ ma quỷ thần thánh tiên Phật hành xử khác nhau vì sự khác biệt của trình độ tâm linh từ trước tới thanh. Ta không thể mong đợi ma quỷ hành xử như một vị thánh vị tiên được và cũng không thể dạy ma quỷ hành xử như một vị Phật được, “trình độ không mua không bán”. Phải qua một quá trình khổ hạnh tinh tấn tu hành. Qua một thời gian dài nhồi quả, điều luyện ma quỷ mới tiến lên thần, rồi thành thánh thành tiên thành Phật, rồi mới giải thoát.

Con người sống trong thế giới nhị nguyên, đem tâm phân biệt, nên mới có đúng sai, tốt xấu, thiện ác, chánh tà. Chữ thực ra vạn linh từ khi có sự sống cho đến khi tu thành Phật rồi giải thoát, từ không sinh ra rồi trở về không, chỉ là một quá trình tiến hóa, hiện hữu và tiến hóa.

Một vị thần không thể nói cách hành xử của một vị thánh là sai hay ngược lại. Một vị tiên không thể nói cách hành xử của một vị thần là sai. Ta thấy rằng sự hành xử của những linh hồn tùy theo trình độ tâm linh có khác nhau nhưng không có sự đúng sai tốt xấu, thiện ác, chánh tà. Tạo hóa sinh ra muôn loài vạn vật có sự hiện hữu và tiến hóa. Nếu ta có cái nhìn như vậy thì ta không còn thắc mắc gì về cuộc đời này nữa vì đời là như vậy, ta không thể mong nó khác đi được. Về đạo ta đã giải được uất khí, ta không còn uất ức nữa. Tại sao mình chỉ biết tu hành, chỉ làm những chuyện thiện lành, mình thương yêu tất cả mọi người, ngay cả kẻ thù của mình, mà mình chỉ nhận được toàn những đau khổ mà thôi, hết hoạn nạn này đến hoạn nạn khác. Thầy nói “khổ, khổ, khổ mới bước vào biên giới của Phật Pháp”. Nhưng khi đã ở trong biên giới của Phật Pháp rồi thì còn khổ hơn nhiều nữa để gột rửa, điều luyện mình, nung đúc ý chí giải thoát ra khỏi sinh tử luân hồi. Và, từ đó mình có cái nhìn nhất nguyên như đã nói ở trên. Không đúng, không sai, không tốt, không xấu, không thiện, không ác, không chánh, không tà. Chỉ là sự hiện hữu và tiến hóa!

Thành ra đừng có chê người ta tà đạo, đừng có chê người ta đi sai đường. Ngày xưa mình cũng đã như vậy. Có tà rồi mới có chánh, có sai rồi mới có đúng. Ta chỉ biết có thương yêu mà thôi. Muốn thương yêu thì phải biết tha thứ, và để có thể tha thứ được hãy nghĩ rằng xưa kia mình cũng đã như vậy! Thượng Đế đang ân độ cho mọi linh hồn tiến hóa, không có sự phân biệt nào cả: Nhất Nguyên!

Quý thương,

Tham Không - Phạm Bá Toàn